

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลานี้มีแต่ความเมตตาเต็มหัวใจ

(ลูกศิษย์กรุงเทพโอนเงินเข้าบัญชีหลวงตา) เขาคงได้ยินที่ว่าเงินหมด เมื่อเข้าวานขึ้นละมั่ง ก็พูดตรงไปตรงมานี้ เพราะเงินที่ใช้ไปก็เพื่อโลกทั้งนั้น ที่นี้เวลานั้นหมดก็บอกว่าหมด เขาก็หนุนเข้ามาละ เงินหมด ไม่ได้ไปจ่ายที่ไหน มีแต่จ่ายเพื่อโลกตลอดเลย มากน้อยจ่ายตลอด พอว่าหมดก็มาทันทีนะ เราก็ไม่สนใจกับบัญชีเงิน มีแต่จ่ายตลอด ทางไหนจำเป็นเท่าไรจ่าย ไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องบัญชีว่าหมดไปเท่าไร ยังเหลือเท่าไร ไม่ได้คิด

บางทีเขามากกระซิบบอกพวกที่เขาจ่ายเงิน เพราะเราเขียนใบถอนให้เขาไปถอนมาช่วยโลก เขาบอกเงินในบัญชีหมดแล้วยังเหลืออยู่ไม่กี่บาท เหนอ นั่นละจึงได้ประกาศว่าเงินหมดแล้ว ออกละเมื่อวานขึ้น ที่ว่าเหล่านี้หมดเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองนะ ไม่ได้หมดเพราะจ่ายอีลุ่ยฉุยแฉก เราไม่มีอย่างนั้น แม้ที่สุดในวัดนี้ไม่ปรากฏว่าได้ซื้ออะไรๆ มาสำหรับวัดนี้ ไม่ค่อยปรากฏ มีแต่ออกข้างนอกช่วยชาติบ้านเมืองมาตลอด ที่ว่าหมดก็หมดเพราะช่วยชาติบ้านเมือง ไม่ได้หมดเพราะเราไปจ่ายอีลุ่ยฉุยแฉก เราไม่จ่ายอย่างนั้น

เราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ เขามาให้เรา ก็ให้เราไปเข้าบัญชี เข้าบัญชีแล้วใบถอนก็ตามไป ที่นี้เลยไม่ทราบว่าจะถอนเท่าไรๆ ถอนเรื่อยๆ จนเขามาบอกว่าเงินหมดแล้ว จึงได้ประกาศว่าหมดนั่นเอง คือไม่คำนึงว่าจะอะไรจะหมดจะยังเท่าไร เราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะอำนาจความเมตตาโลก ได้เห็นประจักษ์ในหัวใจนี้ซึ่งไม่เคยมีนะ อย่างนี้ไม่เคยมีแต่ก่อน ที่นี้เวลานั้นมีก็ต้องบอกว่ามี มีแต่ความเมตตาครอบโลกธาตุเลยเชียวนะ หนุนนะบพเวลามี จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันที่นี้เมตตาธรรมก็อยู่ด้วยกัน

เพราะฉะนั้นของที่เอามานี้จึงไม่มีอะไรตกค้างในวัดป่าบ้านตาด ทานหมด เพราะผู้จำเป็นมีจำนวนมากมาย มีอยู่ทุกแห่งทุกหน ไปไหนกระจายไปเลยละด้วยการให้ทาน ความจำเป็นมันรอบด้านอย่างนี้จะว่าอย่างไร จะหลับตาดูคนยังงี้ ลืมตาดูมันก็รู้ว่าความจนตรอกจนมุมเป็นอย่างไร ซึ่งควรจะได้ช่วยเหลือกันก็ต้องช่วย อย่างนี้ละที่ว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีเงิน ไม่มีเพราะเหตุนี้เอง ที่จะให้เก็บอย่างนี้ไม่เคยมีละเรา แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเก็บปัจจัย มีเท่าไรออกๆๆ มาตลอด ระยะเวลาที่ได้ช่วยโลกกว้างขวางมากมาย

เงินดอลลาร์ที่ได้เข้าคลังหลวงจริงๆ ก็ ๑๐ ล้าน ๒ แสนหกร้อย (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ครีบ) อันนี้เข้าคลังหลวงแล้ว เข้าแล้ว แล้วทองคำละ (๑๑,๖๘๓ กิโลกรัม

ครับ) นี่ละเข้าคลังหลวงทั้งหมด เราพยายามชวนเข้าร่วมๆ ได้มาทางไหนเก็บหอม รอมริบไหลเข้าร่วม คิดดูทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนี่ ไปหาที่ไหนจะมี ไม่มี นะ แล้วดอลลาร์ก็ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าที่เข้าแล้วเวลานี้ นอกจากนั้นก็ออกช่วยโลกทุก ทิศทุกทาง เฉพาะโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งช่วยตลอด ทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งตึกทั้ง อะไรรรอราช่วยหมดนั่นละ จนไม่มี คิดดูตานี้ก็เท่าไรเฉพาะตา (๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท ครับ) นี่ที่ช่วยเฉพาะตานะนี่ จังหวัดไหนจำเป็นๆ ช่วยๆ ก็เต็มเมืองไทยเราละช่วยทุก ภาค ทางไหนจำเป็นอย่างไร ๆ เสนอมา อ่านดูเหตุผลลงกันแล้วก็จ่ายๆ ช่วยๆ เลย

จึงบอกว่าไม่มีเงิน จนกระทั่งเขามาบอก เขาไม่เคยบอก เรามีแต่สิ่งจ่ายๆ จนกระทั่งเงินในบัญชีเขาเป็นคนไปถอนจากบัญชี โบนัสออกจากเราไป แล้วก็ถอน มาๆ เราไม่คำนึงว่ายังมีหมดยังเหลือเท่าไร เขาจึงมาบอกว่าเงินในบัญชีหมดแล้ว เหม บอกว่าเงินหมดแล้ว อย่างนั้นละจ่าย จ่ายเพื่อประโยชน์แก่โลก เก็บไว้เฉยๆ ไม่เกิด ประโยชน์ นำออกไปปั๊บเท่าไรมากน้อยเป็นประโยชน์ทันทีๆ แก่ความจำเป็นได้มาก น้อยตามจำนวนสมบัติที่ให้ไป เป็นอย่างนั้นละ

สำหรับเราเองไม่มีอะไรละ เราพูดให้เต็มลัดเต็มส่วนเสียว่าเราพอทุกอย่างแล้ว ในหัวใจนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหน รู้อยู่กับใจนี้เท่านั้น หายสงสัย หมด ได้มาเท่าไรก็ช่วยโลกไปหมด เราไม่เก็บ ช่วยโลกไปหมดเลย เพราะความเมตตา ไม่ใช่เพราะอะไร ความเมตตาที่ล้นฝั่งเลย แต่ก่อนก็ไม่ปรากฏ มีแต่ชวนชวยหาความดี งามเรื่อยๆ ที่นี้เวลามันรวมเข้ามาแล้วก็กลายเป็นความเมตตาเต็มหัวใจ เวลานี้มีแต่ ความเมตตาเต็มหัวใจ มีเท่านั้นละวันนี้ จะให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

และเครือข่ายทั่วประเทศ